

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์	<p>สรรหาเลขาธิการ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยภายหลังประชุมบอร์ด สปสช. ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้ากระบวนการสรรหาเลขาธิการ สปสช. ซึ่งมีผู้สมัครรับการสรรหา 8 คน แต่เนื่องจากกระบวนการสรรหาที่มีขั้นตอนรายละเอียดมาก และต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้ได้ผู้เหมาะสมที่สุด ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขยายเวลาการสรรหาเพิ่มเติม และเลื่อนการนำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่อที่ประชุมบอร์ด สปสช.ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้</p>
มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ บ้านเมือง กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 9 สทท.	<p>ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกทม. ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันใน 4 ประเด็น 1.มีนโยบายจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ชัดเจน ทำงานเป็นเครือข่าย ตั้งเป้าให้ประชาชนเข้าถึงบริการใน 10 นาทีหลังรับแจ้งเหตุประชาชน แจ้งเหตุทางสายด่วน 1669 หรือ 1646 โดยมีศูนย์เอร์แวนด์ กทม.เป็นศูนย์สั่งการ 2.พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐาน โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย เช่น เมื่อรับแจ้งเหตุจะทราบตำแหน่งที่อยู่ พัฒนาชุดข้อมูลคำถามเมื่อรับแจ้งเหตุสำหรับบุคลากร มีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงการทำงาน 3.ตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลโดยเฉพาะ มีพญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด ก.สาธารณสุข, รองปลัด กทม.เป็นประธาน เพื่อกำหนดรายละเอียดทุกด้าน 4.พัฒนาระบบแบ่งพื้นที่ทำงาน หากดำเนินการเข้มแข็งจะช่วยให้นโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดิทุกสิทธิ" คล่องตัว ซึ่งกทม. แบ่งเป็น 9 โซน มี 9 รพ.แม่ข่าย คือ รพ.ตำรวจ เลิดลิน ราชวิถี นพรัตนฯ เจริญกรุงฯ ภูมิพลฯ กลาง วชิระฯ ดากสินฯ มีโรงพยาบาลลูกข่าย 47 แห่ง เป็นภาครัฐ 17 แห่งเอกชน 30 แห่ง</p> <p>นอกจากนี้จะมีการอบรมเทคนิคให้เจ้าหน้าที่ สามารถซักอาการผู้ป่วยได้ภายใน 1 นาที จากนั้นจะปล่อยรถฉุกเฉินออกไปรับ 1 นาทีเพื่อให้ถึงที่เกิดเหตุภายใน 8 นาที รวมแล้วต้องไม่เกิน 10 นาที</p>
ไทยโพสต์ คมชัดลึก แนวหน้า	<p>วัคซีนเอชพีวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ แนะนำให้นำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) มาใช้ในไทยโดยเร็ว เตรียมเริ่มในกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กหญิงอายุ 9 ขวบเรียนอยู่ชั้น ป.5 ซึ่งปัจจุบันมี 4 แสนคนทั่วประเทศ ถือเป็นวัยที่เหมาะสมที่สุด โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน แต่ติดปัญหาเบื้องต้นต้องนำวัคซีนชนิดนี้เข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติก่อน ล่าสุด ได้เสนอเรื่องไปยัง อย. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานำเข้าบรรจุในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ</p> <p>นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการมีการพิจารณาวัคซีนฮิบ ป้องกันเชื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ โดยจัดเข้าอยู่ในลำดับวัคซีนที่จำเป็นต้องเข้าสู่แผนงานส่งเสริมป้องกันโรค เช่นเดียวกับวัคซีนโรตา ที่ป้องกันโรคท้องร่วงรุนแรงในเด็กที่คาดว่าจะบรรจุในปีงบประมาณ 2561</p>
คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน เดอะเนชั่น โพสต์ทูเดย์	<p>มหิตลทำหมันยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี ม.มหิตล แถลงว่า ม.มหิตลประสบความสำเร็จในการทำหมันยุงลายเป็นครั้งแรกของโลก และเตรียมปล่อยสู่ธรรมชาติในพื้นที่ทดลอง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ปลายเดือนพ.ค.นี้ และจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการใช้วิธีทำหมันยุงในการควบคุมยุงลาย เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยจากโรคที่ยุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้ชิก้า และโรคไข้เหลือง</p> <p>-รศ.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหิตล กล่าวว่า ตามแผนจะปล่อยยุงตัวผู้ที่ทำหมันปลายเดือน พ.ค. อัตรา 5-10 เท่าของยุงลายบ้านในพื้นที่เป้าหมาย แล้วประเมินผลหลังจากนี้อีก 6 เดือน ก่อนจะขยายผลทำทั้งประเทศ หากสำเร็จจะร่วมกับต่างประเทศทำโรงงานใหญ่เพาะพันธุ์ยุงตัวผู้ทำหมันควบคุมโรคต่อไป และส่งออกต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	-เสนอข่าว นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีต รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ที่ผ่าน มาไทยเคยประสบความสำเร็จในการทำหมันแมลงวันทอง ทำให้ลดประชากรแมลงวันทองได้มาก แต่ตอนนี้เราจะเอามา ใช้ทำหมันยุงลายบ้าน ซึ่งทั่วโลกให้ความสนใจมาก ประชาชนไม่ต้องกังวล และมั่นใจได้ว่ายุงที่ปล่อยไปจะไม่เป็น อันตรายกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างแน่นอน
กรุงเทพธุรกิจ	เหมืองแร่ทองคำอัครา -เสนอข่าว ชาวบ้านรอบเหมืองแร่ทองคำ เขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ "เดินหน้าค้าน รัฐ ต่อสัญญาสัมปทาน ให้กับ บ.อัคราริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ที่จะครบกำหนด 13 พ.ค.นี้ เตรียมดำเนินคดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียกร้องฟื้นฟู-เยียวยา โดยมีชาวบ้านร่วมเป็นกรรมการ -นางทองใบ หล่อทรัพย์ ชาวบ้านเขาดิน กล่าวว่า แม่น้ำจะป่วย มากกว่า 2 ปี แล้ว ด้วยอาการปวดตามร่างกาย ซึ่ง ทางการแพทย์ยังไม่ระบุว่าเกิดจากสาเหตุใด ตนและชาวบ้านส่วนใหญ่ คาดว่าจะเกิดจากสาเหตุการทำเหมืองแร่ทองคำ รวมถึงชาวบ้านอีกหลายคน ที่มีอาการป่วย เช่นกัน โดยเฉพาะเด็กที่ตรวจพบสารโลหะหนักในร่างกายจำนวนมาก หาก ทางรัฐบาลมีการต่อสัญญาให้กับทางเหมือง ก็จะทำให้ปัญหาด้านสุขภาพ -อีกด้านหนึ่ง นายธงชัย อีระชาติดำรงค์ ชาวบ้าน ต.เขาเจ็ดยอด กล่าวว่า ได้ศึกษาและดูการดำเนินการของเหมือง ทองแล้ว พบว่า สามารถอยู่กับเหมืองทองได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ดีกว่าช่วงที่ไม่มีเหมืองทองเสียอีก อย่างเช่นในขณะนี้ เป็นช่วงที่ประสบภัยแล้ง ทางเหมืองก็นำน้ำสะอาดมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านอย่างอุดมสมบูรณ์
พิมพ์ไทย บทบรรณาธิการ	ภาชีน้ำหวาน -กล่าวว่า ขึ้นภาชีน้ำหวาน เกาไม่ถูกที่คัน ทำไมเราไม่ควบคุมความหวานกันตั้งแต่การผลิตเครื่องดื่ม ที่ภาครัฐต้อง เข้าไปดูแลตั้งการผลิตแทนที่จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เป็นเบาหวานแล้วมาตามรักษา แบบนี้เกาไม่ถูกที่คัน
เพลงกระทรวงสาธารณสุข	ร้องเรียนรพ.สุราษฎร์ฯ - คนไข้โพสต์ ร้องเรียนรพ.สุราษฎร์ธานี ปล่อยสุนัขมาอยู่ใน OPD เจ้าหน้าที่ก็ไม่จับไปขังหรือล่าม ปล่อยให้วิ่งไล่ผู้ มาใช้บริการ แดมสุนัขตัวนั้นวิ่งไปซัดขา ทำให้ล้มเป็นแผล
มติชนออนไลน์	วิ่งโบกี้ 99 -เสนอข่าว หลังจากที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. รับคำท้าจาก สสส. ในการร่วมกิจกรรมวิ่งโบกี้ 99 รถไฟสาย สุขภาพ และได้ส่งคำท้าไปยังกระทรวงมหาดไทย สปสช. และคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช รามาธิบดี และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับคำท้า ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง bogie 99 rama running challenge ขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีบุคลากรรามาฯ มาร่วมกิจกรรมมากที่สุด ตั้งแต่ มีการจัดกิจกรรมวิ่ง bogie99 มา คือจำนวน 1,182 คน และ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้ทำต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท SCG จำกัด มหาชน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ สปสช. เตรียมรับคำท้าร่วมวิ่งโบกี้ 99 ในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ที่บริเวณศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะเวลา 16.30 น.
ข่าวสด	ระวังแมลงมีพิษ - เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษก สธ. กล่าวว่า ช่วงวันหยุด ประชาชนนิยมเดินทางไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ แม่น้ำ ชายทะเล สวนผลไม้ ซึ่ง มักจะมีแมลงมีพิษอาศัยอยู่ พบได้บ่อย 4 กลุ่ม คือ 1.ตัวก้นกระดก ตัวน้ำมัน หาสัมผัสทำให้ผิวหนังพุพอง ปวด แสบปวดร้อน ตาอักเสบ แก้วพิษให้เบาบางลงด้วยการล้างด้วยน้ำสบู่ 2.หนอนบุง หนอนร่าน ถ้าสัมผัสจะมีพิษทั้งตัว ผิวหนังเป็นผื่นแดง ใช้น้ำแข็งประคบ ทาครีม กินยาแก้แพ้ แก้วปวด ถ้าช็อกต้องรีบส่ง รพ.ทันที 3.มดคันไฟ ถูกกัด จะเป็นผื่นแดง คัน เป็นตุ่มน้ำใสพองเมื่อแตกจะติดเชื้อแบคทีเรียได้ และ 4.ผึ้ง ต่อ แตน ที่ชอบอาศัยอยู่ตามสวน ผลไม้ ต้นไม้ หรือแม้กระทั่งชายคา ถ้าแพ้พิษอาการรุนแรงถึงขั้นหลอดเลือดบวม หายใจขัด ความดันโลหิตต่ำ ปวด ท้อง เป็นลม การรักษาให้ประคบด้วยน้ำแข็ง ให้น้ำแก้ปวด หรือยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ
แนวหน้า	คุมเข้มคุณภาพน้ำทิ้งของ รพ. - เสนอข่าว นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า กระทรวงฯ มีหน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพประชาชนให้

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มีสุขภาพที่ดี ดำเนินการทั้งส่งเสริม ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยในปี พ.ศ.2560-2565 มีแผนในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงพยาบาลที่มีขนาดตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการที่ประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัด มีระบบบำบัดน้ำเสีย 884 แห่งเหลืออีก 4 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตั้งใหม่</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>แผนพัฒนาระบบบริการ</p> <p>- เสนอข่าว นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ ปี 2561-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทระดับประเทศ มอบหมายงานให้แก่เขตสุขภาพ เร่งดำเนินการตามแผนการพัฒนากัน พร้อมจัดสรรงบประมาณ บุคลากร ไปสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น มีความเท่าเทียม ส่งผลให้อัตราป่วยตายลดลง ความแออัดของผู้ป่วยลดลง ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ประเทศมีความมั่นคงด้านสุขภาพ เกิดความยั่งยืนในระบบบริการตามมา</p>
<p>มติชน</p>	<p>กิจกรรมทางกาย</p> <p>- เสนอรายงาน กล่าวว่า สสส.จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ The 6th ISPAH 2016 (The International Society for Physical Activity and Health - ISPAH) ในช่วงระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งถือเป็นการประชุมด้านกิจกรรมทางกายครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเชีย</p> <p>นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ กล่าวว่า คนไทยบางส่วนมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง คือไม่มีการขยับตัวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ การออกกำลังกายเปรียบเสมือนยาขม จะทำก็ต่อเมื่อถูกบังคับ ทั้งนี้ กิจกรรมทางการคือการเคลื่อนไหวในชีวิตปกติ เช่น การเดินขึ้น-ลงบันได เมื่อทำอย่างสม่ำเสมอ ก็ไม่ต่างกับการออกกำลังกายครั้งละ 30 นาที</p> <p>ด้าน ทพ.สุปรिता อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จากการสำรวจกิจกรรมทางกายของคนไทยในปี 2558 โดยสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส.พบว่าคนไทยมีกิจกรรมทางกายร้อยละ 71.6 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 จากในปี 2557 ที่มีกิจกรรมทางกายอยู่ที่ร้อยละ 66.3 สสส.มีแผนยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยตั้งเป้าภายในปี 2564 คนไทยที่อายุ 11 ปีขึ้นไปต้องมีกิจกรรมทางกายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และภายในปี 2562 จะลดความชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กให้น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยจะมุ่งส่งเสริมการสร้างพื้นที่ซึ่งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม</p> <p>ขณะที่ นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สธ.ยังอยู่ระหว่างเตรียมการหรือ รวมถึงศึกษาต้นแบบจากประเทศต่างๆ เพื่อนำมาทำแผนที่เป็นไปตามบริบทของสังคมไทย อีกทั้งต้องรวบรวมข้อมูลภายหลังจากการประชุมองค์การอนามัยโลกในเดือนพฤษภาคม ก่อนจะเสนอ ครม. ผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติต่อไป</p> <p>ทางด้าน ดร.ทิม อาร์มสตรอง ตัวแทนจากองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ที่ผ่านมามีองค์การอนามัยโลกมีการจับตามอง 4 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเอ็นซีดี คือ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหาร และกิจกรรมทางกาย ซึ่ง 3 ปัจจัยแรกมีนโยบาย มีเครื่องมือ มีกฎหมายและกรอบการทำงานร่วมกันในระดับโลกที่ชัดเจน แต่สำหรับเรื่องกิจกรรมทางกายนั้นยังไม่มีเครื่องมือหรือแนวทางการทำงานที่จะดำเนินการ ดังนั้นในการประชุมองค์การอนามัยโลกในปีนี้จะนำเสนอให้มีความชัดเจนและการทำงานด้านกิจกรรมทางกาย เช่นเดียวกับปัจจัยอื่นๆ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>จัดประชุมลดโรคติดเชื้ในเด็ก</p> <p>- เสนอข่าว รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้ในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถิติขององค์การยูนิเซฟ พบว่าเฉพาะปี 2558 มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลกจำนวนมากถึง 9 แสนรายเสียชีวิตจากโรคติดเชื้ ที่พบบ่อยได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วง มือเท้าปาก คางทูม อีสุกอีใส หัด และไข้เลือดออก ทั้งนี้ สมาคมโรคติดเชื้ในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมโรคติดเชื้ในเด็กแห่งเอเชีย จัดประชุมนานาชาติโรคติดเชื้ในเด็กแห่งเอเชียปี 2016 วันที่ 7-10 พ.ย. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด รวมพลังเพื่อปกป้องเด็ก</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ส้วมไทย</p> <p>- เสนอบทความ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ในระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2559 โดยมีสาระสำคัญ คือ เพื่อพัฒนาส้วมครัวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ป้องกันโรคข้อเสื่อม เพื่อให้ประเทศมีสัวมสาธาณะได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้สัวมสาธาณะที่ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และเป้าหมายสำคัญ คือให้ครัวเรือนไทยใช้สัวมแบบสัวมนั่งราบหรือชักโครกร้อยละ 90 สถานบริการสาธาณะและสถานที่สาธาณะมีบริการสัวมนั่งราบอย่างน้อย 1 ที่ ประเทศไทยมีสัวมสาธาณะที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย คนไทยมีพฤติกรรมการใช้สัวมสาธาณะถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลร้อยละ 50 โดยกลุ่มเป้าหมาย สัวมครัวเรือนและสัวมสาธาณะ ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในปี 2559</p> <p>ทั้งนี้ได้กล่าวถึงประวัติของการพัฒนาสัวมไทย ซึ่งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสัวม ปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ กฎหมายฉบับล่าสุด คือ พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก:โถสัวมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556</p>
มติชน	<p>เรื่องเพศในทีวี ต้องหาจุดสมดุล</p> <p>- เสนอสรุปข่าว การสำรวจผังรายการทีวีติดตลกทุกช่องช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 และไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งพบรายการที่มีเนื้อหาเข้าข่ายเรต "ฉ" ตามเกณฑ์ของ กสทช. 11 รายการ จาก 9 สถานี ที่มีการแสดงออกเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ควรใช้การจัดเรตรายการให้เป็นประโยชน์ มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับเวลา ด้วยการให้ทุกช่องร่วมมือกันให้เป็นรูปธรรมมากกว่าปัจจุบันและเคารพกติกา ทำให้รู้กันอย่างเท่าเทียมว่าควรใส่อะไรให้คนดูแค่ไหน และทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องเลวร้าย</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ห้องร้องทุกข์	<p>ฟาร์มเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>-กล่าวว่า ชาวบ้าน หมู่ 4 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง ทรายต ร่องมา! กลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงหมู ครอบคลุมมานานเป็นปี ตกกลางคืนนอนแทบไม่ได้ เหม็นคลุ้งเกินคำบรรยาย เคยขอร้องไห้แก้ไข แต่ ก็เงียบ แบบนี้คงต้องฝาก...สาธาณสุขจังหวัดฯ ตรวจสอบ</p>
มติชน ข่าวสด	<p>ลอบทิ้งขยะเคมีกระทุ่มเบน</p> <p>-เสนอข่าว สภ.กระทุ่มเบน จ.สมุทรสาคร ได้รับการประสานให้เข้าตรวจสอบเหตุการณ์มีผู้ลักลอบนำถังสารพิษกลิ่นฉุนมาทิ้งไว้ในที่ดินส่วนบุคคล 30 ถึง มีอันตรายน่าส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เชื่อว่าเป็นกากขยะอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ</p>
ข่าวสด	<p>สสจ.อุบลฯป้องกันโปลิโอระบาดเพื่อนบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อุบลราชธานี เผยว่า ได้มีการกำหนดมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกลาว ได้แก่ ผู้ที่พำนักอาศัยในลาว และมีกำหนดเดินทางไปต่างประเทศช่วงปีนี้ ต้องรับวัคซีนโปลิโอล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันเดินทาง และผู้เดินทางไปลาวที่มีแผนอยู่ในลาวเกิน 1 เดือน ต้องรับวัคซีนโปลิโอก่อนเดินทาง</p> <p>กรณีผู้เดินทางมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแบบปฐมภูมิ หรืออยู่ในภาวะที่มีภูมิคุ้มกันลดต่ำลง ควรรับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม</p>
พิมพ์ไทย	<p>รพ.เกาะยาวฯกับการพัฒนาตามมาตรฐาน HA</p> <p>-เสนอข่าว รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ จ.พังงา อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นเกาะ มีข้อจำกัดทางการส่งต่อผู้ป่วยและบุคลากร แต่สามารถพัฒนารพ.ได้มาตรฐาน HA ซึ่งเป็นรพ.แห่งแรกที่มีแพทย์เพียง 1 คน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ</p>
สยามรัฐ	<p>ประชุมใหญ่เภสัชฯใช้ยาสมเหตุผล</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล จะจัดประชุมวิชาการ-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 หัวข้อ บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในวันที่ 11-13 พ.ค. 59 ณ โรงแรมไกลเด็นทิวลิปชอฟเฟอร์ิน ถ.พระรามเก้า</p>
มติชน	<p>โปรตีนกาวไหมช่วยหน้าใส</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระพงษ์ มาลัย ผอ.เบโด้ ร่วมกับ ทส. และสวทช. เผยว่า ได้มีการวิจัยพบว่า สามารถพัฒนาโปรตีนกาวไหม (เซรั่ม) ซึ่งมีคุณสมบัติด้านเวชสำอาง มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวพรรณมีความชุ่มชื้น จึงร่วมกันพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	กทม.-มฟล.ผลิตหมอลู้ลั้งค์มรุ่น 1 -เสนอข่าว ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กทม.กับ มฟล. ในการผลิตแพทย์ กทม.ได้รับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 1 32 คน จาก มฟล. เข้าร่วมศึกษาในชั้นคลินิกปีที่ 4-6 ในรพ.สังกัด กทม. คือ รพ.กลาง และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
คมชัดลึก	ผู้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อขอโทษทำคนตายนับร้อยในเกาหลี -เสนอข่าว นายอาตา ซาฟตาร์ ซีอีโอ ของอีโอซี ในเกาหลีใต้ ออกมาแสดงความเสียใจที่น้ำยาฆ่าเชื้อของบริษัทที่ใช้ในเครื่องทำความชื้น ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยปัญหาเกี่ยวกับปอด 103 คน พร้อมประกาศตั้งกองทุน 5,000 ล้านบาท (150 ล้านบาท) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
มติชน	ไวรัสซิกา -เสนอข่าว ทีมแพทย์และนักวิจัยทางการแพทย์ส่วนใหญ่ลงความเห็นตรงกันว่า มีผู้หญิงที่ติดเชื้อซิกาขณะตั้งครรภ์ราว 1 เปอร์เซ็นต์ ทารกในครรภ์ที่ออกมาจะมีภาวะศีรษะลีบ แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในบราซิลบอกว่า มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของการตั้งครรภ์ที่มีภาวะติดเชื้อซิกา ซึ่งส่งผลทำลายเซลล์สมองของทารกแตกต่างกันไป ส่วนการศึกษาอีกกรณีชี้ว่า จากการตรวจอย่างละเอียดพบว่า มีมากถึง 29 เปอร์เซ็นต์ ที่พบภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ ซึ่งรวมถึงการยับยั้งการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

